

Số: 115/BC-BKTNS

Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 tỉnh Điện Biên

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025, tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025, trên cơ sở Báo cáo số 5322/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh; ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2024; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2025 TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. Kết quả đạt được: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 tỉnh Điện Biên, Báo cáo được xây dựng công phu, chi tiết; các nhận định đánh giá cơ bản trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, sát với tình hình thực tế của địa phương; tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung trọng tâm như sau:

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành mục tiêu các kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của trung ương và địa phương, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản quy định cụ thể hóa các giải pháp đề các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đồng thời chỉ đạo xây dựng các chế độ, chính sách, định mức... trình HĐND tỉnh quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền kịp thời bảo đảm theo quy định.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phát sinh, xung đột quân sự, tình hình biên giới... diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi song chậm và không ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất tại hầu hết các nước đều rất khó khăn do nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu đầu tư suy

giảm...; theo đó, ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế nước ta: những động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống đến từ tổng cầu (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu) còn chậm, khu vực doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn; môi trường tài chính còn tiềm ẩn rủi ro, năng lực cung ứng vốn của nền kinh tế còn hạn chế... cùng với đó, trong tình dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt đặc biệt là cơn lũ quét Mường Pôn, huyện Điện Biên...diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức đó quyết tâm, đoàn kết vươn lên và đạt được nhiều kết quả tích cực rất quan trọng và được ghi nhận, là minh chứng rõ nét khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện của các Ban, bộ, ngành Trung ương; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự đồng hành, giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát của UBND tỉnh; sự vào cuộc, quyết liệt, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự chung tay ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh trong năm qua.

Kết quả đạt được: Dự ước cả năm có 16/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt mức tăng khá cao khoảng 10%, vượt 3 điểm % so với Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (tăng 7%/năm). Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đánh giá một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như trong báo cáo của UBND tỉnh; Ban nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,8%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,61%, là động lực quan trọng, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế; dịch vụ tăng 12,72% so với cùng kỳ năm trước theo đà tăng trưởng khá tích cực; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,55% so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Chỉ số toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 24,37%).

- Ngành du lịch - dịch vụ tiếp tục tăng cao, trong đó lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gấp 1,85 lần; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 1,88 lần, vượt 50% so với kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường (giá hiện hành) tăng 24,44% so với năm trước. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của tỉnh tăng 31 bậc so với năm 2022, xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng toàn quốc; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023, Điện Biên xếp thứ 20/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm trước, là thứ hạng cao nhất của tỉnh từ trước tới nay; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tăng 25 bậc so với năm 2022.

- Công tác khám chữa bệnh, cơ sở vật chất về y tế được cải thiện, các chỉ tiêu tiêm chủng cơ bản tăng so với năm trước. Chất lượng giáo dục được nâng lên, năm học 2023-2024 là năm điểm trung bình các môn thi đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất trong 10 năm gần đây. Các chính sách giảm nghèo, an sinh - xã hội được quan tâm,

triển khai có hiệu quả, đặc biệt là đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; hoàn thành bàn giao toàn bộ 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân trước Tết nguyên đán Giáp Thìn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,06% so với năm 2023.

- Các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể, chu đáo, an toàn, hiệu quả; nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu, khách quý cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước, đọng lại nhiều dư âm tốt đẹp trong dư luận xã hội.

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông được tập trung chỉ đạo, có đổi mới về nội dung và cách thức tuyên truyền. Quốc phòng được giữ vững ổn định; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Các chương trình, dự án có liên quan đến chính sách dân tộc được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các chương trình, dự án của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy và mở rộng.

*Tại phiên họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ngày 5/12/2024, Ban đề nghị làm rõ 05 nội dung: tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, số huyện trắng xã NTM, giá nguyên vật liệu xây dựng, tỷ lệ lực lượng trong độ tuổi tham gia BHXH, tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, các nội dung đã được UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình làm rõ, các thành viên tham dự phiên họp đều thống nhất.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được UBND tỉnh đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân để đưa ra giải pháp thực hiện trong năm 2025; Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh.

Tại phiên họp thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ngày 5/12/2024, Ban đề nghị đánh giá sâu: 07 nội dung: về công tác quy hoạch điện VIII; hàng giả, hàng kém chất lượng; việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc quản lý các công ty, đơn vị đưa người lao động đi làm việc trong và ngoài nước; một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp...các nội dung đã được UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan giải trình, tiếp thu đưa vào giải pháp chỉ đạo điều hành trong năm 2025.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 như trong báo cáo. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội dự kiến xác định cho năm 2025 khá là thận trọng và phù hợp với dự báo tình hình trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, chiến tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt;

trong nước, bên cạnh những yếu tố thuận lợi kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với một số rủi ro, thách thức... Trong tình vẫn tồn tại những khó khăn, thách thức cơ bản như nguồn lực đầu tư nội tại còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc; tác động và nguy cơ của dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn tiềm ẩn, rủi ro từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan... Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy để phấn đấu hoàn thành tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đạt trên 10,5%; (GRDP) bình quân đầu người đạt 53,85 triệu đồng/người/năm; đòi hỏi sự quyết tâm cao, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra và quan tâm một số nội dung trọng tâm sau:

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2024, khắc phục những khó khăn, tồn tại, ngay từ đầu năm trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp của trung ương và địa phương có những kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, đơn vị để triển khai thực hiện. Đổi mới mô hình tăng trưởng; củng cố, giữ vững vai trò và làm mới các động lực tăng trưởng chính, động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm theo chuỗi; đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, điện sinh khối, điện gió... Tập trung phân bổ đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, công trình thiết yếu, cấp bách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, quy hoạch... cho một số công trình, dự án đặc biệt là dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch có thể mạnh, sản phẩm du lịch đặc sắc độc đáo mang bản sắc văn hóa truyền thống. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Bảo đảm quốc phòng an ninh trong mọi tình huống.

II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2025

1. Về thẩm quyền ban hành

Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2025 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

2. Về sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, sát với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 kèm theo báo cáo số 5322/BC-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh.

Qua thẩm tra Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: sắp xếp lại hai khổ trang 5 cho phù hợp; bổ sung một nội dung vào cuối khoản 6, điều 3 dự thảo Nghị quyết.

4. Thể thức Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Lý Thị Phương Diễm